

Liên hệ

Bà Đinh Đoan Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông
Ngân hàng Shinhan
ĐT: (84) 903 657 103
Email: saokim@shinhan.com|kimdinh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM VÀ FINASTRA PHỐI HỢP THÀNH CÔNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIAO DỊCH NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa thông báo về việc chuẩn hóa và tích hợp thành công hệ thống giao dịch nguồn vốn (Fusion Kondor) và quản lý rủi ro (Fusion Risk) cùng với đối tác Finastra.

Với mục tiêu nâng cao các tính năng của hệ thống giao dịch thông qua việc tăng cường và mở rộng thực hiện các giao dịch nguồn vốn từ đó cải tiến mạnh mẽ hiệu quả giao dịch và quản lý rủi ro, ngân hàng Shinhan đã phối hợp với Finastra, một đối tác cung cấp các nền tảng ứng dụng tài chính đến từ Anh Quốc. Tính linh hoạt và hiệu quả mà hệ thống này mang lại sẽ giúp Ngân hàng Shinhan hiện thực hóa việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng theo tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Ông Kim Tae Hee, Giám đốc Khối Thị trường Vốn và Kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Shinhan cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến các giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng giúp họ tránh khỏi những rủi ro tài chính bằng việc cung cấp các sản phẩm phái sinh. Để làm được điều đó, chúng tôi phải đánh bại các trở ngại trước mắt. Việc tích hợp sâu giữa hệ thống Fusion Kondor, Fusion Risk và hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng Shinhan cho phép Khối Nguồn vốn và T hị trường toàn cầu của chúng tôi xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn với tính năng linh hoạt, phương pháp định giá chính xác. Hệ thống còn đồng thời giám sát rủi ro để hỗ trợ các giao dịch phái sinh và giấy tờ có giá phức tạp.”

Ông nhấn mạnh thêm “Mặc dù trong giai đoạn khó khăn của đại dịch nhưng nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ giữa ngân hàng Shinhan và Finastra, chúng tôi đã đạt được thành công vượt trội”.

Với thiết kế thân thiện và linh hoạt, hệ thống giao dịch nguồn vốn Fusion Kondor có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của các nhóm, các cá nhân chuyên viên giao dịch, cùng với việc mang đến không gian và quy trình làm việc đa năng được thiết lập trực quan và hiệu quả.

Hệ thống quản lý rủi ro Fusion Risk cũng sẽ hỗ trợ Ngân hàng Shinhan đáp ứng các quy định và cung cấp các phân tích chuẩn xác để cung cấp thông tin chi tiết nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh - từ giám sát hoạt động hàng ngày đến các kế hoạch trung và dài hạn.

Ông Luc Hovhannessian, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Finastra chia sẻ “Dự án này đã được thực hiện thành công thông qua phương pháp Finastra’s Fusion Adopt, mang đến khả năng triển khai nhanh chóng thông qua tiêu chuẩn hóa và các phương pháp kinh doanh tốt nhất cho Ngân hàng Shinhan. Dưới những khó khăn nhất định của dịch Covid-19, dù thực hiện 85% dự án từ xa nhưng chúng tôi vẫn triển khai suôn sẻ đúng thời gian mong đợi. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Shinhan, cung cấp đào tạo và hỗ trợ để có thể tối đa hóa giá trị từ các giải pháp mới.”

VỀ FINASTRA

Finastra đang xây dựng một nền tảng mở giúp tăng tốc hợp tác và đổi mới trong các dịch vụ tài chính, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng. Được hỗ trợ bởi danh mục phần mềm dịch vụ tài chính đa dạng, Finastra cung cấp công nghệ ưu việt cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô trên toàn cầu, bao gồm 90 trong số 100 ngân hàng hàng đầu thế giới. Với đội ngũ nhân sự và đối tác hợp tác vững mạnh, Finastra đang dẫn đầu trong việc triển khai, ứng dụng các dịch vụ tài chính để phục vụ nhu cầu thay đổi không ngừng của khách hàng.

Để biết thêm các thông tin về FINASTRA vui lòng truy cập:

- Website: <https://www.finastra.com/>

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 27 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam. Cũng trong năm này, Ngân hàng Shinhan vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

